



# Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 12 ฉบับที่ 664 ประจำวันที่ 14 เมษายน 2568

ช่วงวันที่ 7-11 เมษายน 2568

## ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน มี.ค. ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 56.7
- ครม. มีมติเห็นชอบลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จาก 2% เหลือ 0.01% และค่าจดทะเบียนจ่านองจาก 1% เหลือ 0.01%
- ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัลไตรมาสที่ 1/68 ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.1
- นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 6 เม.ย. 68 มีจำนวนกว่า 10 ล้านคน
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.55 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 เม.ย. 68

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่า **ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน มี.ค. ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 56.7** โดยลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 (นับเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ต.ค. ปีก่อน) เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับมาตรการกำแพงภาษีของสหรัฐฯ ที่ประกาศเก็บภาษีนำเข้าสูงถึง 37%

กระทรวงการคลังเปิดเผยว่า **คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จาก 2% เหลือ 0.01% และค่าจดทะเบียนจ่านองจาก 1% เหลือ 0.01%** สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ หรือห้องชุด ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินไม่เกิน 7 ล้านบาท และวงเงินจ่านองไม่เกิน 7 ล้านบาทต่อสัญญา ขณะที่กรมสรรพากรเปิดเผยว่า **การจัดเก็บรายได้สะสม 6 เดือน (ต.ค. 67-มี.ค. 68) อยู่ที่ 966,200 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.9%**

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า **ผลสำรวจเอฟทีไอ ซีอีโอ โพล พบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่มองว่าการไหลทะลักของสินค้าจีนส่งผลกระทบต่อสัดส่วนแบ่งตลาดของสินค้าไทยลดลง โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอุปโภคบริโภค** เนื่องจากสินค้านำเข้าจากจีนมีราคาต่ำกว่าสินค้าที่ผลิตในไทย 20-40% เกิดความกังวลว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยอาจต้องลดกำลังการผลิตหรือปิดกิจการ ด้านสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเปิดเผยว่า **ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัลไตรมาสที่ 1/68 ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.1** จากระดับ 48.8 ในไตรมาสที่ 4/67 จากปัจจัยด้านผลประกอบการ ปริมาณการผลิต การจ้างงาน และการลงทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า **นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 6 เม.ย. 68 มีจำนวนกว่า 10 ล้านคน** โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจากยุโรปที่เริ่มปิดภาคเรียนได้เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น 9.97% โดยเฉพาะจากสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้น 36.97% ส่งผลทำให้สัปดาห์ดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 601,616 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 16,765 คน คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ยวันละ 85,946 คน

**ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.55 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 เม.ย. 68** โดยในช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 4 เดือนครั้งที่ 34.98 บาท/ดอลลาร์ฯ สอดคล้องกับทิศทางอ่อนค่าของสกุลเงินในเอเชียหลังภาษีศุลกากรตอบโต้ของสหรัฐฯ เริ่มมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม เงินบาทฟื้นตัวแข็งแกร่งจากราคาทองคำในตลาดโลกที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ประกอบกับดอลลาร์เผชิญแรงขายหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศชะลอการเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้ให้หลายประเทศยกเว้นเงินเป็นเวลา 90 วัน ในช่วงท้ายสัปดาห์ เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 6 สัปดาห์ที่ 33.54 บาท/ดอลลาร์ฯ หลังตัวเลขเงินเพื่อสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด และความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ตึงเครียดขึ้น



## ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.3%MoM, ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตในเดือน มี.ค. ลดลง 0.1%MoM และ 0.4%MoM ตามลำดับ, ลินเชื่อผู้บริโภคในเดือน ก.พ. ลดลง 0.81 พันล้านดอลลาร์
- **สหภาพยุโรป:** ยอดค้าปลีกในยูโรโซนในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.30%MoM
- **ประเทศจีน:** ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือน มี.ค. ลดลง 0.1%YoY
- **ประเทศญี่ปุ่น:** ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน มี.ค. ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 34.1, ดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ก.พ. 2568 เกินดุล 4,060.7 พันล้านเยน, คำสั่งซื้อเครื่องมืองลในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 11.4%YoY
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.79% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

**ประเทศสหรัฐฯ:** สำนักงานสำรวจสำมะโนสหรัฐฯ เปิดเผยว่า**สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน**, กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า**ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือน มี.ค. ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน** และ**ดัชนีราคาผู้ผลิตในเดือน มี.ค. ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน**, ธนาคารกลางสหรัฐฯ เปิดเผยว่า**ลินเชื่อผู้บริโภคในเดือน ก.พ. ลดลง 0.81 พันล้านดอลลาร์** ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 67

**สหภาพยุโรป:** สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรปเปิดเผยว่า**ยอดค้าปลีกในยูโรโซนในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.30% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน**

**ประเทศจีน:** สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า**ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือน มี.ค. ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน**

**ประเทศญี่ปุ่น:** สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาญี่ปุ่นเปิดเผยว่า**ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน มี.ค. ลดลงมาอยู่ที่ 34.1**, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่า**ดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ก.พ. 2568 เกินดุล 4,060.7 พันล้านเยน**, สมาคมผู้ผลิตเครื่องมืองลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า**คำสั่งซื้อเครื่องมืองลในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 11.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน**

**ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.79% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน** โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 68 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ระดับ 61.50 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.49 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 0.79% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยราคาน้ำมันทรุดตัวลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งจะมีผลทำให้เศรษฐกิจถดถอยและส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมัน โดยสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และเตือนว่ามาตรการเก็บภาษีจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมัน พร้อมปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกและสหรัฐฯ ในปีนี้และปีหน้า

## ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (14-18 เมษายน 2568)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือน มี.ค., ดัชนีภาคการผลิตเดือน เม.ย., ยอดค้าปลีกเดือน มี.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน ก.พ.
- **สหภาพยุโรป:** การเปิดเผยตัวเลข ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน เม.ย., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.พ., อัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 1/68, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค., ยอดค้าปลีกเดือน มี.ค., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน มี.ค., อัตราว่างงานเดือน มี.ค.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ก.พ., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน มี.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค.